
 

 

 
สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง 
(จังหวัดราชบุร)ี 

-------------------------- 
 
๑. ชื่อโครงการ   สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 

๒. วัน/เดือน/ปีท่ีด าเนินการ  วันศกุร์ที ่๑๑ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๕ 

๓. สถานที ่   ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่้านจอมบึง อ าเภอจอมบงึ จังหวดั
ราชบรุ ี

๔. กลุ่มเป้าหมาย  

                หนว่ยงานภาครฐั       ประชาชนทั่วไป                   

              เยาวชน อื่น ๆ  

๕. ความสอดคล้องกับรฐัธรรมนูญหรือยุทธศาสตร์ชาติ  
 สอดคล้องกับเจตนารมณ์และบทบัญญัติต่าง ๆ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  หรือความต้องการของ
ประชาชนทุกภาคส่วน และเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ ซึ่งการจะด าเนินการให้ไปสู่ผลสัมฤทธิ์เช่นว่านี้ได้
ต้องอาศัยกลไกหรือวิธีการที่มีลักษณะเป็นการพูดคุยหรือหารือแลกเปลี่ยนกันระหว่างสมาชิกวุฒิสภา 
ประชาชนทุกภาคส่วนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ ซึ่งกลไกหรือวิธีการที่จะท าให้ได้ข้อมูล ปัญหา และ
ความต้องการที่แท้จริงจากทุกฝ่ายต้องด าเนินการโดยการลงไปพบปะพูดคุยกับประชาชนและเจ้าหน้าที่ของ
รัฐในพ้ืนที่ เนื่องจากเป็นผู้ที่ต้องประสบกับปัญหา อุปสรรค หรือความเดือดร้อนอย่างแท้จริง   

ท้ังนี้ สมาชิกวุฒิสภา มีหน้าที่และอ านาจตามที่มาตรา ๒๗๐ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้
ก าหนดให้วุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลมีหน้าที่และอ านาจในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ มาตรา ๒๕๙ ซึ่งก าหนดว่าภายใต้บังคบั
มาตรา ๒๖๐ และมาตรา ๒๖๑ การปฏิรูปประเทศตามหมวดนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอน
การด าเนินการปฏิรูปประเทศซึ่งอย่างน้อยต้องมีวิธีการจัดท าแผน การมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนในการด าเนินการปฏิรูปประเทศ การวัดผลการด าเนินการ และระยะเวลาด าเนินการ
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ปฏิรูปประเทศทุกด้าน ซึ่งต้องก าหนดให้เริ่มด าเนินการปฏิรูปในแต่ละด้านภายใน ๑ ปี นับแต่วันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้ รวมตลอดทั้งผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังว่าจะบรรลุในระยะเวลา ๕ ปี 

๖. ข้อมูลทั่วไป 

ที่ต้ังและขนาดพ้ืนที่ 
จังหวัดราชบุรีตั้งอยู่ในพ้ืนที่ภาคกลางด้านทิศตะวันตก ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ ๑๐๐ 

กิโลเมตร มีพ้ืนที่ ๓,๒๔๗ ล้านไร่ หรือ ๕,๑๙๖ ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๒๗ ของเนื้อที่ 
ภาคตะวันตก ๘ จังหวัด มีพื้นที่ชายแดนติดกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยมีเทือกเขาตะนาวศรเีปน็
แนวพรมแดนสันปันน้ า ระยะความยาว ๗๓ กิโลเมตร มีแม่น้ าแม่กลองเป็นแม่น้ าสายหลักไหลผ่านจังหวัด
ราชบุรีในเขตพ้ืนที่อ าเภอบ้านโป่ง อ าเภอโพธาราม และอ าเภอเมืองราชบุรี เป็นระยะทาง ๖๗ กิโลเมตร  
โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับจังหวัดกาญจนบุรี 
ทิศใต้   ติดต่อกับจังหวัดเพชรบุรี 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับจังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
เขตการปกครอง 
จังหวัดราชบุรี แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๐ อ าเภอ ๑๐๑ ต าบล ๙๗๗ หมู่บ้าน ๖๙ ชุมชน  

๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๔ เทศบาลเมือง ๓๐ เทศบาลต าบล และ ๗๗ องค์การบริหารส่วนต าบล 

๗. วิธีการด าเนินการ  

             จัดประชุมสมัมนา       จัดเวทเีสวนา            Focus Group  

จัดประชุมเชิงปฏบิัติการ อื่น ๆ    

จัดเวทีเสวนาเพื่อรับฟังแนวทางการด าเนินงานของจังหวัดราชบุรีที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนการปฏิรูปประเทศ ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิรูปประเทศ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูป
ประเทศ ตลอดจนน าเสนอประเด็นหรือสถานการณ์ปัจจุบันที่น่าสนใจให้ประชาชนได้รับทราบ และรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่ โดยมีรายละเอียดและสาระส าคัญของการด าเนินงาน ดังนี้ 
 เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น ๒ อาคารอ านวยการ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี คณะสมาชิกวุฒิสภาเดินทางถึงมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และกิจกรรมเพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งสรุปได้ดังนี้  
 นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวต้อนรับคณะกรรมการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง และคณะ ในโอกาสลงพ้ืนที่จังหวัดราชบุรีเพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็นจากหน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าไปสู่การขับเคลื่อนตามอ านาจหน้าที่ของ
วุฒิสภา ทั้งนี้ การน าเสนอข้อมูลของจังหวัดราชบุรี จะประกอบด้วย ๓ ประเด็น ดังนี้ (๑) การจัดที่ดินท ากนิ
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ให้ชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดราชบุรี น าเสนอข้อมูลโดย ส านักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี และส านักงานจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (๒) การจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดราชบุรี น าเสนอข้อมูลโดย ส านักงาน 
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี และ (๓) โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างเป็นระบบตาม 
แนวพระราชด าริ (อ่างพวง) ในพ้ืนที่จังหวัดราชบุรี น าเสนอโดย ชลประทานจังหวัดราชบุรี และในนามของ
จังหวัดราชบุรีขอบคุณคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลางที่ได้ให้
ความส าคัญกับจังหวัดราชบุรีและเดินทางมารับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง  ๆ  
ที่เกี่ยวข้องจังหวัดราชบุรีในครั้งนี้   
 โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง กล่าว
ต้อนรับคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง ผู้ว่าราชการจังหวัด
ราชบุรี ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้กล่าวถึงความเป็นมาและเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึงที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีศักยภาพด้านการ
ผลิตครูที่มีจิตวิญญาณความเป็นครูและมีสมรรถนะสูง รวมถึงการผลิตบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา มีความรู้
ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม สามารถประกอบอาชีพได้เมื่อส าเร็จการศึกษา  
 จากนั้น ผู้ด าเนินรายการได้แนะน าสมาชิกวุฒิสภาที่เดินทางลงพ้ืนที่พบประชาชนในครั้งนี้  
ประกอบด้วย 

๑. นายวิทยา  ผวิผ่อง    รองประธานกรรมการ คนทีห่นึ่ง 
๒. พลเอก ดนัย  มีชูเวท   รองประธานกรรมการ คนทีส่าม 
๓. นายเฉลา พวงมาลัย   กรรมการ 
๔. นางเบญจรัตน์ จริยธาราสิทธิ์  กรรมการ 
๕. พลต ารวจตร ีปรัชญ์ชัย ใจชาญสุขกิจ กรรมการ  
๖. นายอนศุักดิ์ คงมาลัย   กรรมการ  
๗. นายถาวร เทพวิมลเพชรกุล   กรรมการ  
๘. นายไพโรจน์ พว่งทอง   กรรมการ  
๙. นายประมาณ สวา่งญาต ิ   กรรมการ 
๑๐. นายศรศีักดิ์ วฒันพรมงคล   กรรมการ 
๑๑. หม่อมหลวงสกุล มาลากุล   กรรมการ 
๑๒. พลเอก ปฐัมพงศ ์ประถมภัฏ  สมาชิกวุฒิสภา 

 
ผู้ตรวจราชการ หรือผู้แทน ร่วมเดนิทาง ดงันี ้
กระทรวงมหาดไทย 
นางสาวสุธรี์  ญาณชโลทร   ผู้ตรวจราชการกรมทีด่ิน เขตตรวจราชการที่ ๓  
 
ส านักงานปลัดส านักนายกรฐัมนตรี 
นางสาวชนิดา จันทรนคร     นักวเิคราะหน์โยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
      รักษาการในต าแหนง่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตดิตาม

       การปฏิบตัิราชการในพื้นที่ภาคกลาง  
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 นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง กล่าวขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวดัราชบรุี ส่วน
ราชการ และผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมกล่าวถึงวัตถุประสงค์และผลการด าเนินงานของคณะกรรมการ
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลางในช่วง ๒ ปีที่ผ่านมาว่า คณะกรรมการฯ  
ได้ลงพ้ืนที่ในจังหวัดท่ีรับผิดชอบ จ านวน ๑๗ จังหวัด และในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙  
ได้ใช้วิธีการลงพ้ืนที่สลับกับการประชุมออนไลน์ร่วมกับจังหวัดทั้ง ๑๗ จังหวัด เพ่ือรับฟังข้อหารือหรือ
ข้อเสนอแนะ ตลอดจนลงพื้นที่ให้ความชว่ยเหลือประชาชนในชว่งทีม่ีการระบาดของโรคโควิด-๑๙ สนับสนนุ
การตั้งโรงพยาบาลสนามเพ่ือรองรับผู้ป่วย การมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์สนับสนุนโรงพยาบาลต่าง ๆ 
นอกจากนี้ ในช่วงที่มีสถานการณ์น้ าท่วมในพ้ืนที่ภาคกลางในช่วงปลายปี ๒๕๖๔ ได้ลงพ้ืนที่มอบถุงยังชีพ
เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดต่าง ๆ และมอบเงินช่วยเหลือในการซ่อมแซมบ้านเรือนให้แก่ผู้ยากไร้ 
อีกด้วย โดยผลการด าเนินงานดังกล่าวได้จัดท าเป็นหนังสือ “ผลงานการด าเนินงานของคณะกรรมการ
โครงการวุฒิสภาในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง ประจ าปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔ และมอบให้จังหวัดน าไปเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบต่อไป  
 ทั้งนี้ ได้กล่าวถึงบทบาทของสมาชิกวุฒิสภาว่าไม่มีอ านาจหน้าที่ไปก้าวก่ายการบริหารงานบุคคล 
งบประมาณ หรือแทรกแซงการท างานของส่วนราชการ วุฒิสภามีหน้าที่ในฐานะเป็นผู้ประสานงานและ
สนับสนุนในสิ่งที่ประชาชนเสนอแนะหรือให้ความคิดเห็นหรือร้องเรียนมายังวุฒิสภา ซึ่งวุฒิสภาจะได้
ประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามความรับผิดชอบของแต่ละ
หน่วยงานต่อไป  
 ส าหรับประเด็นที่มารับฟังความคิดเห็นประชาชนของจังหวัดราชบุรีในครั้งนี้ ประกอบด้วย ๑) การ
จัดที่ดินท ากินในพื้นที่จังหวัดราชบุรี เนื่องจากยังมีราษฎรไม่มีที่ดินท ากินหรืออาศัยอยู่ในที่ดินของรัฐและยัง
ไม่ได้รับการพิจารณาหรือปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามกฎหมาย ยังเป็นลักษณะของผู้บุกรุก โดยรัฐบาลได้
จัดตั้งส านักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติขึ้นมาเพ่ือแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของประชาชน 
คณะกรรมการฯ เห็นว่าเป็นนโยบายส าคัญ จึงได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามการด าเนนิงานและสนับสนุนการท างาน
ของจังหวัดและช่วยประสานงานกับส่วนกลางที่รับผิดชอบเพ่ือให้การแก้ไขปัญหาส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  
และขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะที่เป็นประธาน คทช.จังหวัด ให้ความส าคัญกับเรื่องการจัดที่ดินท ากิน
ให้ชุมชนดังกล่าวด้วย ๒) การจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมโยธาธิการและ 
ผังเมือง เห็นว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์เพราะเป็นการพัฒนาที่ดินตามผังเมืองรวม แก้ไขปัญหาที่ดิน 
ตาบอด และท าให้ที่ดินให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น ๓) โครงการอ่างพวงตามแนวพระราชด าริ เป็นโครงการพิเศษ
ที่มีแนวคิดว่าจะท าอย่างไรให้โครงการตามแนวพระราชด าริเกิดผลในทางปฏิบัติให้กับประชาชนได้มากขึ้น 
หรือมีการพัฒนาต่อยอดเพ่ิมเติมเพ่ือการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าในพ้ืนที่ ๔) ปัญหาความเดือดร้อนจากโรค
ระบาดในสุกรและมาตรการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร ซึ่งจะได้รับฟังว่ารัฐบาลหรือสมาคมผู้เลี้ยงสุกร 
มีแนวคิดหรือวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไรที่จะลดผลกระทบจากโรคระบาดดังกล่าว และ ๕) การสร้างทางลอด
ถนนเพชรเกษม บริเวณต าบลป่าไก่และต าบลบ่อกระดาน อ าเภอปากท่อ เพื่อลดอุบัติเหตุในบริเวณดังกล่าว 
ซึ่งประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้ จะได้มาร่วมกันหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหา 
เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติที่จะเป็นประโยชน์กับประชาชนชาวจังหวัดราชบุรีและจังหวัดใกล้เคียงต่อไป 

จากนั้น เป็นการน าเสนอข้อมูลผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยสรุป
สาระส าคัญได้ดังนี้ 



๕ 
 

๑. การจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดราชบุรี  
นายวรวุฒิ หลายพูนสวัสดิ์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี น าเสนอข้อมูลการจัดที่ดินท ากิน 

ให้ชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดราชบุรี ด้านการจัดที่ดิน ประกอบด้วย  
๑. พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีพ้ืนที่เป้าหมาย ได้แก่ (๑) “ป่าพุยางและพุสามซ้อน” ในท้องที่ต าบล 

ทุ่งหลวง/ต าบลยางหัก อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี  จ านวน ๔๓๒ แปลง เนื้อที่ ๔,๓๒๒-๐-๕๑ ไร่ 
การด าเนินงาน อยู่ในขั้นตอนให้นายอ าเภอปากท่อ ในฐานะประธานคณะปฏิบัติงานฯ ตามค าสั่งจังหวัด
ราชบุรี ที่ ๓๓๓๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ เห็นชอบให้ลงพื้นที่ส ารวจข้อมูลผู้ครอบครองที่ดิน
ของรัฐ และตรวจสอบข้อมูลรูปแปลงที่ดิน เพ่ือจัดบุคคลเข้าท ากิน พร้อมทั้งตรวจสอบคุณสมบัติในแปลง
ที่ดินที่จะจัดสรรท ากินในเขตพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าพุยางและป่าพุสามซ้อน” ในท้องที่ต าบลยางหัก  
ในวันเสาร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ศาลาประชาคม (ติดกับโรงเรียนบ้านยางคู่) หมู่ที่ ๖ ต าบลยางหัก อ าเภอ
ปากท่อ จังหวัดราชบุรี  (๒) “ป่าเขาบิน” ในท้องที่ต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบึง จ านวน ๔๙ แปลง  
๔๑ ราย เนื้อที่ ๒๒๖-๓-๖๙ ไร่ และ (๓) “ป่าเขากรวดและป่าเขาพลอง” ในท้องที่ต าบลหินกอง อ าเภอ
เมืองราชบุรี จ านวน ๑๑๖ แปลง ๑๑๓ ราย เนื้อที่ ๑๒๕-๑-๓๖ ไร ่ซึ่งพ้ืนที่ทั้งสองแปลงนี้ กรมที่ดินได้จัดสง่
สมุดประจ าตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าท าประโยชน์ในที่ดินป่าสงวนแห่งชาติตามนโยบายรัฐบาล และ
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) พร้อมบัญชีรายชื่อ ประกอบด้วย ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าเขาบิน” 
จ านวน ๔๖ เล่ม (๓๘ ราย) เนื้อที่ ๑๙๙-๓-๙๓ ไร่ และป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าเขากรวดและป่าเขาพลอง” 
จ านวน ๑๑๐ เล่ม (๑๐๙ ราย) เนื้อที่ ๑๐๔-๑-๔๔ ไร่ ทั้งนี้ จังหวัดราชบุรีอยู่ระหว่างขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากกรมที่ดิน เพ่ือด าเนินโครงการมอบสมุดประจ าตัวแก่ผู้ได้รับอนุญาตให้ท ากินในชุมชนใน
ลักษณะแปลงรวมตามนโยบายรัฐบาล จ านวน ๑๔๗ ราย ในวันพุธที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ 

๒. พ้ืนที่ดินสาธารณประโยชน์ มีพ้ืนที่เป้าหมาย ได้แก่ “ที่ดินสาธารณประโยชน์” หมู่ที่ ๔ ต าบล
หลุมดิน อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี จ านวน ๒๔ แปลง ๒๔ ราย เนื้อที่ ๔-๓-๘๑.๕ ไร่ ทั้งนี้  จังหวัด
ราชบุรีได้ส่งข้อมูลรูปแปลงการรังวัดวางผังแนวเขตที่ดินที่ด าเนินการและบัญชีรายชื่อราษฎรผู้ครอบครอง 
ให้กรมที่ดินพิจารณาด าเนินการ และคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 
เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบให้ก าหนดพ้ืนที่สาธารณประโยชน์แปลงดังกล่าว เป็นพ้ืนที่
เป้าหมายที่จะด าเนินการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ส านักงานที่ดินจังหวัดราชบุรีจึงมี
หนังสือแจ้งส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดราชบุรี เพ่ือเสนอคณะอนุกรรมการจัดหา
ที่ดินพิจารณาต่อไป 

นายภมร ใจศิล ผู้แทนส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดราชบุรี  น าเสนอ
ข้อมูลการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดราชบุรีเพ่ิมเติม ได้แก่ พ้ืนที่ที่ คทช.จังหวัดราชบุรีเห็นชอบ
แล้ว และอยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารและพิจารณาอนุญาตจากกรมป่าไม้ จ านวน ๒ พ้ืนที่ เนื้อที่รวม 
๑๖,๑๒๕-๐-๘๔ ไร่ ได้แก่ (๑) พ้ืนที่เป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ “ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ าภาชี” 
ท้องที่ต าบลหนองกวาง อ าเภอโพธาราม ต าบลยางหัก ต าบลอ่างหิน อ าเภอปากท่อ  ต าบลบ้านบึง ต าบล
บ้านคา ต าบลหนองพันจันทร์ อ าเภอบ้านคา และต าบลตะนาวศรี อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เนื้อที่ 



๖ 
 
๑๔,๐๐๒-๑-๖๖ ไร่ ซึ่งเห็นชอบตามมติที่ประชุม คทช. จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓  
และได้จัดส่งพ้ืนที่ให้กับกรมปา่ไม้แล้ว เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยผู้ว่าราชการจังหวดัราชบุรีไดล้งนาม
ในค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ตามมาตรา ๑๖ แห่ง
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ (ส าหรับส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ) หรือ ป.ส.๒๐ เมื่อวันที่ 
๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ และอยู่ในระหว่างขอเอกสารเพ่ิมเติม ได้แก่ ๑) ขอความเห็นชอบจากปลัดกระทรวง
มหาดไทย และ ๒) ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ (๒) พ้ืนที่เป้าหมายปี 
พ.ศ. ๒๕๖๔ “ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพุยางและป่าพุสามซ้อน ท้องที่ต าบลทุ่งหลวง ต าบลยางหัก และต าบล
ห้วยยางโทน อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี เนื้อที่ ๒,๑๒๒-๓-๑๘ ไร่ ซึ่งมติที่ประชุม คทช.จังหวัดราชบุรีได้
ให้ความเห็นชอบและจัดส่งพ้ืนที่ให้กรมป่าไม้แล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔  

สมาชิกวุฒิสภาได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้  
 - ขอให้ทางส านักงานที่ดินจังหวัดราชบุรีและส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ราชบุรี สรุปข้อมูลแผนงานการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนในพ้ืนที่จังหวีดราชบุรีว่าแต่ละปีมีก าหนดพ้ืนที่
เป้าหมายในพ้ืนที่ใดบ้าง มีจ านวนกี่แปลง และแต่ละแปลงมีการด าเนินการอย่างไร การด าเนินงานอยู่ใน
ขั้นตอนใด ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จเมื่อไหร่ มีปัญหาอุปสรรคหรือข้อติดขัดในการด าเนินการในขั้นตอน
ใดบ้าง เพื่อทีค่ณะกรรมการฯ จะได้ช่วยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการแก้ไขต่อไป  
 - ขอให้มีการตรวจสอบที่ดิน สปก. ที่ยังไม่ได้จัดคนเข้าไปท ากิน หากยังมีท่ีดินเหล่านี้อยู่ ควรน ามา
จัดสรรให้ประชาชนผู้ยากไร้ได้เข้ามาท าประโยชน์ และเห็นว่าในการจัดที่ดินให้ชุมชนอยู่อาศัยนั้น ขอให้มี
การจัดสรรพ้ืนที่ส่วนกลางไว้ส าหรับท าระบบสาธารณประโยชน์ เช่น พ้ืนที่ส าหรับท าแหล่งน้ า เส้นทาง
คมนาคม เป็นต้น นอกจากนี้ การส่งเสริมอาชีพก็มีความส าคัญเช่นกัน ต้องบูรณาการส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง
มาด าเนินการส่งเสริมตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า 

- การได้รับสิทธิในการถือครองที่ดินของประชาชนในที่ดินของรัฐมีเงื่อนไขหลายประการ อาทิ  
กรมป่าไม้ก าหนดว่าให้ราษฎรที่ครอบครองที่ดินรายใหม่ปลูกไม้ยืนต้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๔๐ ต้นต่อไร่ และ
เป็นไม้ยืนต้น หากราษฎรไม่ได้ด าเนนิการตามนี้แล้ว หน่วยงานจะมีมาตรการแก้ไขอย่างไร จะต้องมีแผนงาน
อื่นรองรับหรือไม่ กรณีที่มีประชาชนไม่สามารถท าตามเงื่อนไขเหล่านี้ได้ 

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดที่ดินให้ชุมชน คุณสมบัติผู้ที่ได้รับ
การจัดที่ดิน ตลอดจนแนวทางการด าเนินงานต่าง ๆ ให้ได้รับทราบ เช่น ประชาชนที่อยู่อาศัยในที่ดินของรัฐ
อยู่แล้ว แต่ต้องการสิทธิท ากินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนการ
จะต้องด าเนินการอย่างไร 

ทั้งนี้ นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  ได้มอบหมายให้ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี และส านักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี น าประเด็นและ
ข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภา ไปจัดท าข้อมูลและแผนการด าเนินงานให้ครอบคลุมทุกประเด็นเพ่ือน ามา
เสนอให้คณะกรรมการฯ รับทราบต่อไป 
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๒. การจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนทีข่องจังหวัดราชบุรี  
 นายมานะ วัฒนากร โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี และนายอภิรักษ์ คุ้มครอง นักวิชาการ
นโยบายและผังเมืองช านาญการ ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี น าเสนอข้อมูลการจัด
รูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ของจังหวัดราชบุรี ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 
 โครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดราชบุรี ด าเนินการในเขตท้องที่บริเวณหมู่ที่ ๓ และ 
หมู่ที่ ๔ ต าบลโคกหม้อ อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี อยู่ในเขตการปกครองของเทศบาลต าบล 
หลักเมือง อยู่ในเขตของผังเมืองรวมเมืองราชบุรี ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน ได้แก่ ที่ดินประเภทที่อยู่
อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) โดยตามแนวเส้นทาง
คมนาคมสาย ค เขตทาง ๓๐.๐๐ เมตร เป็นพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนา โดยสภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบสลับ 
ที่เนินและอยู่ใกล้เขตชุมชนเมือง ขนาด
พ้ืนที่โครงการ ๓๑๕ ไร่ ๓ งาน ๓๗ 
ตารางวา โดยโครงการได้เริ่มด าเนินการ
มาตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ จนปัจจุบันผลการ
ด าเนินงานอยู่ ในขั้นตอนที่  ๒๒ คือ  
การประกาศผังแปลงที่ดินใหม่  
 ทั้ ง นี้  ขั้ น ต อ น ส า คั ญ ข อ ง
โครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ คือ 
เจ้าของที่ดินหรือประชาชนในพ้ืนที่ 
ที่ต้องสละที่ดินเพ่ือให้แก่ทางภาครัฐ
ด าเนินการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ภายในพ้ืนที่เท่าที่จ าเป็น เช่น เรื่องถนน 
ไฟฟ้า ระบบระบายน้ า ระบบประปา 
เป็นต้น   
 ส าหรับโครงการจัดรูปที่ดิน
บริ เวณหมู่ที่  ๓ และหมู่ที่  ๔ ต าบล 
โคกหม้อ มีเจ้าของที่ดิน ๓๐ ราย แปลง
ที่ดิน ๑๐๑ แปลง หลังการจัดรูปที่ดิน
แล้ว มีแปลงที่ดิน ๑๐๘ แปลง  และ
ก าหนดให้มี พ้ืนที่ จั ดหาประโยชน์  
จ านวน ๔ แปลง ในการก่อสร้างถนน
โครงการสายหลั ก  เ ขตทางกว้ า ง  
๓๐ เมตร ความยาว ๑,๔๖๐ เมตร ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ประกอบด้วยงานทางเท้า งานเกาะกลาง รวมถงึ
งานระบบไฟฟ้า ระบบประปา และระบบระบายน้ า โดยใช้งบประมาณ ๗๑ ล้านบาท ซึ่งถนนสายหลัก
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ภายในโครงการขณะนี้อยู่ในระหว่างการประสานงานกับเทศบาลต าบลหลักเมืองในการส่งมอบพ้ืนที่  
ส่วนถนนสายรอง จ านวน ๒ สาย เขตทางกว้าง ๙ เมตร งบประมาณ ๑๙ ล้านบาท โดยใช้งบประมาณจาก
การจ าหน่ายท่ีดินจัดหาประโยชน์เพ่ือมาด าเนินการจัดท าถนนดังกล่าว ทั้งนี้ การด าเนินงานโครงการยังอยู่
ในขั้นตอนที่ ๒๒ คือ การประกาศผังแปลงที่ดินใหม่ แต่เนื่องจากยังมีการอุทธรณ์การจัดแปลงที่ดินใหม่จาก
เจ้าของที่ดินอีก ๒ ราย หากผ่านขั้นตอนในชั้นอุทธรณ์แล้ว คาดว่าจะด าเนินการรังวัดที่ดินเพ่ือออกเอกสาร
สิทธิ์ได้ประมาณเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ และจ าหน่ายที่ดินจัดหาประโยชน์เพื่อน ามาเป็นค่าชดเชยต่อไป  
 สมาชิกวุฒิสภามีข้อซักถามและข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้ 
 - พ้ืนที่ตั้งโครงการจัดรูปที่ดินบางส่วนเป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ซึ่งเป็นพ้ืนที่สีเขียว 
เหมาะส าหรับการเกษตร หากจะพัฒนาเป็นชุมชนเมืองจะส่งผลกระทบกับประชาชนที่ท าเกษตรในบริเวณ
ดังกล่าวหรือไม่ อีกทั้งถนนในพื้นที่โครงการจัดรูปที่ดินดังกล่าวสร้างเสร็จนานแล้ว สามารถเปิดใช้ได้เมื่อไหร่ 
อีกทั้งเกาะกลางถนนมีต้นไม้ขึ้นรกไม่สวยงาม มีการดูแลรักษาหรือไม่  
 - กรณีการจ าหน่ายแปลงที่ดินจัดหาประโยชน์แล้วได้เงินไม่เพียงพอกับค่าชดเชย สามารถขอรับการ
สนับสนุนจากภาครัฐได้หรือไม่ และโครงการจัดรูปที่ดินนี้ด าเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ เป็นโครงการเดียวของ
ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรีหรือไม่ ยังมีโครงการที่จะด าเนินการอีกหรือไม่ และม ี
กี่โครงการ 
 - ในการจัดรูปแปลงที่ดิน จ านวน ๑๐๘ แปลง มีแปลงที่ใหญ่ที่สุดมีพื้นที่เท่าไหร่ แปลงที่เล็กที่สุดมี
พ้ืนที่เท่าไหร่ แต่ละแปลงสูญเสียพ้ืนที่ส าหรับน ามาเป็นแปลงจัดหาประโยชน์มากน้อยแค่ไหน แปลงจัดหา
ประโยชน์ได้น ามาใช้ประโยชน์อะไรบ้าง มูลค่าเพ่ิมของที่ดินในพ้ืนที่ที่มีการพัฒนาแล้วเพ่ิมขึ้นมากหรือไม่ 
และพื้นที่โครงการดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับถนนอื่น ๆ อีกหรือไม่    
 - โครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี เห็นว่าเป็นโครงการที่ประชาชนในพ้ืนที่
จะได้รับประโยชน์ จึงควรขยายโครงการไปยังพ้ืนที่อื่น ๆ ด้วย พร้อมทั้งให้ข้อแนะน าว่าแม้จะเป็นพัฒนา
พ้ืนที่ให้มีความเจริญ แต่ก็ต้องรักษาพื้นที่สีเขียวส าหรับเกษตรกรรมเอาไว้ด้วย 
 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ประเด็นเรื่องการอุทธรณ์การจัดแปลงที่ดิน
ใหม่จากเจ้าของที่ดิน จ านวน ๒ ราย อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 
ซึ่งมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการ ซึ่งจะมีการประชุมเพื่อพิจารณาในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๕ มติของคณะกรรมการชุดนี้ถือเป็นที่สิ้นสุด หากมีการยกอุทธรณ์และเห็นชอบตามผังการจัดรูปแปลง
ที่ดินใหม่แล้ว ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรีจะส่งเรื่องให้ส านักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี 
รังวัดที่ดินและสอบเขตเพื่อออกเอกสารสิทธิ์แปลงที่ดินใหม่ได้  
 ส่วนเรื่องถนนภายในโครงการ เนื่องจากยังไม่ได้ส่งมอบพ้ืนที่ให้กับเทศบาลต าบลหลักเมือง อาจใช้
วิธีให้เทศบาลหลักเมืองยืมพัสดุไปก่อน หากปิดโครงการเรียบร้อยแล้วจะท าเรื่องส่งมอบต่อไป เรื่องพ้ืนท่ี 
ตั้งโครงการดังกล่าวส่งผลกระทบกับประชาชนที่ท าเกษตรพ้ืนที่บริเวณดังกล่าวหรือไม่ เห็นว่า การจัดท า
โครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ได้นั้น ต้องได้รับความยินยอมจากประชาชนในพ้ืนที่ตั้งแต่ขั้นตอนแรก 
คือ การส ารวจพ้ืนที่ วางแผนแม่บทโครงการ อีกทั้งพ้ืนที่บริเวณนี้เป็นพ้ืนที่ชานเมือง ตามลักษณะทาง
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กายภาพอาจเห็นว่าเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม แต่จากการพูดคุยกับเจ้าของที่ดินต้องการให้มีการส่งเสริมและ
พัฒนาพ้ืนที่ เพราะว่ามีเจ้าของที่ดินหลายรายได้ขอใช้ประโยชน์ที่ดินเกี่ยวกับการก่อสร้างและกิจการเชิง
พาณิชย์ค่อนข้างสูง ท าให้เป็นพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการรองรับการพัฒนาเป็นพ้ืนที่เขตเมืองมากกว่าเป็นพ้ืนที่
ชนบท 
 ส าหรับการจ าหน่ายแปลงที่ดินจัดหาประโยชน์ เงินที่ได้จากการจ าหน่ายที่ดินจัดหาประโยชน์ 
จะน ามาใช้ในบริหารจัดการโครงการ กรณีท่ีเงินไม่เพียงพอ สามารถที่จะกู้ยืมหรือว่าขอรับการสนับสนนุจาก
ส านักจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง และอีกส่วนหนึ่ง จากกองทุนจัดรูปที่ดิน
เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ส านักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่  ส่วนใหญ่จะกู้ยืมในกรณีที่ยังไม่สามารถ
จ าหน่ายที่ดินจัดหาประโยชน์ได้ เช่น กู้ยืมมาเพ่ือน ามาใช้ในการก่อสร้างถนนสายรองหรือช าระค่าชดเชย 
เป็นต้น ซึ่งนโยบายของกองทุนจัดรูปที่ดิน คือ สามารถกู้โดยปลอดดอกเบี้ยใน ๒ ปีแรก ส่วนการเส้นทาง
ถนนโครงการ มีถนนสาย ค เป็นถนนหลักหลักซึ่งอยู่ในผังเมืองเดิมอยู่แล้ว การเชื่อมโยงของถนนเส้นนี้จะ
เชื่อมกับถนนเพชรเกษม ซึ่งเป็นทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๔ และยังเชื่อมกับถนนพิกุลทอง ซึ่งเป็น 
ทางหลวงชนบท 

๓. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างเป็นระบบตามแนวพระราชด าริ (อ่างพวง) ในพ้ืนที่
จังหวัดราชบุรี 

นายกิตต์ชญชาติ เสมค า ผู้อ านวยการโครงการชลประทานราชบุรี กรมชลประทาน น าเสนอข้อมูล 
โครงการบริหารทรัพยากรน้ าอย่างเป็นระบบตามแนวพระราชด าริอ่างพวงจังหวัดราชบุรี ซึ่งมีเครือข่ายอ่างเก็บ
น้ า ๒ เครือข่าย ประกอบด้วย ๑. เครือข่ายอ่างเก็บน้ าห้วยท่าเคย ประกอบด้วย อ่างเก็บน้ าห้วยท่าเคย อ่างเก็บ
น้ าห้วยมะหาด อ่างเก็บน้ าบ้านทุ่งหินสี อ่างเก็บน้ าหนองน้ าแดง อ่างเก็บน้ าชัฏป่าหวาย อ่างเก็บน้ าห้วยส านัก 
ไม้เต็ง มีพ้ืนที่ชลประทานรวม ๒๒,๔๑๕ ไร่ พ้ืนที่รับประโยชน์ ๓,๖๘๐ ไร่ ๑,๗๐๙ ครัวเรือน ๒. เครือข่ายอ่าง
เก็บน้ าห้วยอะนะ-ตะเคียนทอง ประกอบด้วย อ่างเก็บน้ าห้วยอะนะ และอ่างเก็บน้ าบ้านตะเคียนทอง พ้ืนที่รับ
ประโยชน์รวม ๒,๕๐๐ ไร่ ๒๕๐ ครัวเรือน 
 ส าหรับการบริหารจัดการน้ าของเครือข่ายอ่างเก็บน้ าห้วยท่าเคยนั้น น้ าในจังหวัดราชบุรีจะไหลจาก 
ทิศใต้ไปสู่ทิศเหนือ ต้นน้ าของอ่างพวงนี้จะอยู่ทางตอนใต้ ได้แก่  อ่างเก็บน้ าห้วยท่าเคย เป็นอ่างเก็บน้ า
พระราชด าริ ตั้งอยู่ในต าบลบ้านบึง อ าเภอบ้านคา มีความจุอยู่ที่ ๒๓.๔ ล้านลูกบาศก์เมตร พ้ืนที่ชลประทาน 
๒,๖๙๙ ไร่ โดยแนวเส้นที่ ๑ ได้ท าการวางท่อผันน้ าจากอ่างห้วยท่าเคยไปอ่างเก็บน้ าห้วยมะหาด โดยกรม
ทรัพยากรน้ า ด าเนินการเมื่อปี ๒๕๖๑ เป็นท่อเหล็กขนาด ๘๐๐ มิลลิเมตร ผันน้ าได้ ๐.๖๖ ลูกบาศก์เมตรต่อ
วินาที มีความยาวตามแนวท่อ ๒๓.๖๑๕ กิโลเมตร แนวเส้นที่ ๒ จากอ่างเก็บน้ าห้วยมะหาดไปที่อ่างเก็บน้ าบ้าน
ทุ่งหินสี สร้างในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยกรมทรัพยากรน้ า เป็นท่อเหล็กขนาด ๘๐๐ มิลลิเมตร อัตราการไหลของน้ า 
๐.๗๗ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แนวเส้นที่ ๓ แยกจากแนวของอ่างเก็บน้ าห้วยมะหาดไปยังอ่างเก็บน้ าบ้าน 
ทุ่งหินสี ออกไปทางด้านซ้ายไปยังอ่างเก็บน้ าห้วยกระชาย ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นท่อเหล็กขนาด  
๕๐๐ มิลลิเมตร อัตราการไหลของ  ๐.๑๔ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที อ่างเก็บน้ าห้วยกระชาย จะมีล าน้ าธรรมชาติ 



๑๐ 
 
คือ ล าห้วยกระชาย ซึ่งจะไหลไปที่อ่างเก็บน้ าชัฏป่าหวาย ในต าบลท่าเคย อ าเภอสวนผึ้ง ส่วนทางด้านอ่างเก็บน้ า
บ้านทุ่งหินสี จะเป็นแนวเส้นที่ ๔ แนวท่อจากอ่างเก็บน้ าบ้านทุ่งหินสีไปยังอ่างเก็บน้ าหนองน้ าแดง ก่อสร้างโดย
กรมชลประทาน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นท่อใยหินขนาด ๓๐๐ มิลลิเมตร อัตราการไหล ๐.๐๗๕ ลูกบาศก์เมตรต่อ
วินาที ซึ่งจุดนี้จะเป็นการสิ้นสุดในการวางแนวท่อ นอกจากนี้ จากอ่างเก็บน้ าบ้านทุ่งหินสีไปยังอ่างเก็บน้ าห้วย
ส านักไม้เต็งจะไปตามล าน้ าธรรมชาติ คือ ห้วยน้ าโจร และน้ าจากอ่างเก็บน้ าหนองน้ าแดงซึ่งเป็นอ่างธรรมชาติ 
จะไหลลงมาเติมน้ าในอ่างเก็บน้ าห้วยน้ าเต็งซึ่งอยู่ในลุ่มน้ าเดียวกัน 
 ส่วนอ่างเก็บน้ าห้วยอะนะ-ตะเคียนทอง ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ต าบลตะนาวศรี อ าเภอสวนผึ้ง จะเป็นการผันน้ า
จากอ่างเก็บน้ าห้วยอะนะ มีความจุ ๒.๔๕ ล้านลูกบาศก์เมตร ไปยังอ่างเก็บน้ าบ้านตะเคียนทอง ซึ่งมีความจุ
เพียง ๐.๑๑ ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งจะเป็นการถ่ายไปมาระหว่างสองอ่างนี้เท่านั้น 

 ในการบริหารจัดการน้ าของเครือข่ายอ่างพวงนี้ ประโยชน์ที่เกิดขึ้น คือ ๑) ช่วยผันน้ าสนับสนุนในกรณี
อ่างเก็บน้ าในเครือข่ายนั้นมีปริมาณน้ าไม่เพียงพอต่อความต้องการ (ผันอ่างน้ ามากเติมอ่างน้ าน้อย) ๒) ช่วยผันน้ า
ในกรณีมีน้ าไหลลงอ่างเก็บน้ าในปริมาณมาก และอ่างเก็บน้ าในเครือข่ายมีช่องว่างสามารถรับน้ าได้ (ช่วยเพ่ิม
การระบายโดยไม่ปล่อยให้ไหลลงล าน้ าโดยเปล่าประโยชน์) 
 การบริหารจัดการเครือข่ายอ่างพวง ช่วงอ่างเก็บน้ าบ้านทุ่งหินสี-อ่างส านักไม้เต็ง ซึ่งอ่างส านักไม้เต็ง 
ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอเมืองราชบุรี เป็นอ่างเก็บน้ าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัดราชบุรี เวลาที่น้ าจากอ่างเก็บน้ า
บ้านทุ่งหินสีเต็มจะไหลตามล าน้ าโจรมาลงที่อ่างส านักไม้เต็ง และพ้ืนที่ด้านบนจะมีอ่างเก็บน้ าหนองน้ าแดง 
อ่างเก็บน้ าบ้านซอนต้า และสระน้ าบ้านหนองเต่าด า ซึ่งบริเวณนี้จะอยู่ในเขตต าบลรางบัว อ าเภอจอมบึง ซึ่งจะ
อยู่สูงกว่าด้านอ่างบ้านทุ่งหินสีและอ่างเก็บน้ าส านักไม้เต็ง ท าให้เป็นพ้ืนที่อ าเภอจอมบึงมีภาวะภัยแล้งเป็น
ประจ าเพราะมีน้ าค่อนข้างน้อย จากข้อมูลดังกล่าว โครงการชลประทานราชบุรีได้ลงพ้ืนที่ไปศึกษาแนวทางการ



๑๑ 
 
ขยายแนวท่อเพ่ือเพ่ิมเครือข่ายอ่างพวงให้เกิดประโยชน์มากขึ้นในทางภูมิประเทศและเชิงวิศวกรรม  
จากการศึกษาเห็นว่า อ่างเก็บน้ าหนองน้ าแดงสามารถที่จะวางท่อส่งน้ ามาเติมที่อ่างเก็บน้ าบ้านซอนต้าได้  
ซึ่งอ่างเก็บน้ าหนองน้ าแดงเป็นอ่างน้ าพระราชด าริ อยู่ในความดูแลของกรมชลประทาน ส่วนอ่างเก็บน้ าบ้าน
ซอนต้าอยู่ในความดูแลของกรมทรัพยากรน้ า และอีกส่วนหนึ่ง คือ สระน้ าบ้านหนองเต่าด า ซึ่งมีความจุไม่มาก
ท าให้มีปัญหาน้ าไม่พอใช้เช่นกัน แนวทางที่จะด าเนินการได้คือ การวางท่อแยกจากแนวอ่างเก็บน้ าทุ่งหินสี-
หนองน้ าแดง มาเติมที่สระน้ าบ้านหนองเต่าด าได้ 

 สมาชิกวุฒิสภามีข้อซักถามและข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้ 
 - ผลกระทบในพ้ืนที่อ าเภอจอมบึง ประชาชนไม่มีน้ า เกษตรกรไม่มีน้ าไม่เพียงพอ ประปาหมู่บ้านไม่ดี 
ท าอย่างไรให้เส้นทางน้ าที่ไหลมาจากตะนาวศรีลงมาแล้วมีระบบกักเก็บน้ าเพ่ือลดการสูญเสียน้ าโดยไร้
ประโยชน์ และขอให้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดท าแผนจัดการน้ าทั้งระบบ 
ให้เชื่อมโยงกัน และก าหนดว่าพื้นที่ไหนเป็นเขตรับผิดชอบของกรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ า และพ้ืนที่
ไหนได้ส่งมอบให้ อบต.หรือเทศบาลดูแลแล้ว  
 - จากเอกสารที่กรมชลประทานน าเสนอ เห็นว่าอ่างเก็บน้ าบ้านซอนต้าต้องรับน้ าจากอ่างเก็บน้ า
หนองน้ าแดง แต่เส้นทางน้ าที่ไหลมาจากอ่างเก็บน้ าหนองน้ าแดงตืน้เขนิ ท าให้ไม่มีน้ า ต้องขุดลอกวัชพืชตาม
ล าน้ าธรรมชาติ ระยะทางประมาณ ๒ กิโลเมตร จึงสอบถามว่า ถ้ามีงบประมาณมาขุดลอกเส้นทางน้ าและ
พัฒนาอ่างเก็บน้ าบ้านซอนต้าแล้ว จะท าให้มีน้ าเพ่ิมขึ้นหรือไม่ ส่วนอ่างเก็บน้ าบ้านซอนต้าซึ่งอยู่ในความ
รับผิดชอบของส านักงานทรัพยากรน้ าภาค ๗ มีแผนงานขุดลอกเฉพาะตัวอ่างเก็บน้ าอย่างเดียวใช่หรือไม่ 



๑๒ 
 
เส้นทางน้ าที่จะไหลลงอ่างเก็บน้ าบ้านซอนต้าจะมีการขุดลอกด้วยหรือไม่และอยู่ในความรับผิดชอบของ
หน่วยงานใด 
 - ปัญหาที่ต้องแก้ไขของอ่างเก็บน้ าบ้านซอนต้า คือ ไม่เคยมีการขุดลอกเลย เห็นว่าควรขุดลอกทั้ง
อ่างเก็บน้ าและล าน้ าธรรมชาติ กรณีที่ยังไม่มีฝายชะลอน้ าควรท าเป็นฝายชะลอน้ าด้วย ส่วนที่มีประตูน้ าอยู่
เดิมหรือช ารุดควรซ่อมแซมให้กลับมาเหมือนเดิม ก็จะช่วยให้ชาวบ้านได้มีน้ ากินน้ าใช้ 
 - ในพ้ืนที่อ าเภอสวนผึ้ง ยังมีพ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้น ๑ และชั้น ๒ ท่ีสามารถสร้างเป็นอ่างเก็บน้ าได้ ต้องให้
คณะกรรมการลุ่มน้ าจังหวัดขออนุญาตใช้พ้ืนที่บริเวณนั้นมาท าเป็นอ่างพวง ซึ่งต้องให้กรมชลประทานลงไป
ส ารวจและพิจารณาความเป็นไปได้ หากท าได้จะท าให้มีเส้นทางน้ าจากอ่างพวงไหลลงมาดูแลพ้ืนที่อ าเภอ
จอมบึงที่ขาดแคลนน้ าได้  
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตอบข้อซักถามและชี้แจงเพ่ิมเติม สรุปได้ดังนี้ 
 นายมงคล วงศ์วัฒนากิจ ผู้แทนส านักงานทรัพยากรน้ าภาค ๗ กรมทรัพยากรน้ า ให้ข้อมูล
เพ่ิมเติมว่า ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค ๗ มีแผนจะด าเนินการขุดลอกอ่างเก็บน้ าบ้านซอนต้า ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยขุดลอกตัวอ่างเก็บน้ าเพ่ือเพิ่มความจุในการกักเก็บน้ า และก าจัดวัชพืชเพื่อปรับปรุงสภาพ
น้ าให้ดีขึ้น ในส่วนนี้ได้ของบประมาณเฉพาะส่วนงานที่อยู่ในอ่างน้ าบ้านซอนต้าอย่างเดียว ส่วนเรื่องเส้นทาง
น้ าที่จะไหลลงอ่างเก็บน้ าจะรับไปพิจารณาว่าจะสามารถด าเนินการเพิ่มเติมได้หรือไม่  
 นายอนุรักษ์ บัวคลี่คลาย ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาวิธีการฟ้ืนฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม 
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ กล่าวว่า อ่างเก็บน้ าตามพระราชด าริ จะอยู่ในความรับผิดชอบของกรม
ชลประทาน ซึ่งดูแลการบริหารจัดการทั้งในส่วนของการกักเก็บน้ าและการใช้น้ า  ทั้งนี้ อ่างเก็บน้ าบ้าน
ซอนต้าไม่ใช่อ่างเก็บน้ าตามพระราชด าริ จึงอยู่ในความดูแลของกรมทรัพยากรน้ า ซึ่งตามแผนสามารถ 
ท าเป็นอ่างพวงได้ แต่ต้องพิจารณาว่าอ่างเก็บน้ าพระราชด าริมีน้ าเพียงพอที่จะส่งมายังอ่างเก็บน้ าบ้าน
ซอนต้าหรือไม่ ต้องพิจารณาความเชื่อมต่อเส้นทางน้ าและปริมาณน้ าที่จะไหลลงอ่างว่ามีปริมาณเพียงพอ
หรือไม่ ส่วนเรื่องการขุดลอกร่องน้ าธรรมชาติที่จะส่งน้ ามานั้นอาจอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพราะว่าเป็นคลองธรรมชาติ  
 นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวว่า เรื่องนี้ขอให้ส านักงานทรัพยากร
น้ าภาค ๗ และโครงการชลประทานจังหวัดราชบุรี น าไปพิจารณาว่าเส้นทางน้ าธรรมชาติที่ตื้นเขินนั้นอยู่ใน
ความรับผิดชอบของหน่วยงานใด และขอให้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปศึกษาความเป็นไปได้ 
หากมีการขุดลอกเส้นทางทางน้ าแล้วจะท าให้มีปริมาณน้ าไหลลงอ่างมากขึ้นหรือไม่ อย่างไร 
 นายกิตต์ชญชาติ เสมค า ผู้อ านวยการโครงการชลประทานราชบุรี กรมชลประทาน  ชี้แจงว่า 
ข้อเสนอของสมาชิกวุฒิสภา กรมชลประทานจะน าไปบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการซ่อมแซม
ประตูน้ าและสร้างฝายชะลอน้ าตามเส้นทางน้ านี้เพ่ือให้สามารถกักเก็บน้ าไว้ได้ ส่วนการสร้างอ่างเก็บน้ า
เพ่ิมเติมในเส้นทางน้ าจากตะนาวศรี กรมชลประทานมีแผนงานที่จะสร้างอ่างเก็บน้ าหนองตาดั้งที่บ้าน 
พุระก า เพ่ือกักเก็บน้ าจากลุ่มน้ าภาชี โดยลุ่มน้ านี้ยังไม่มีอ่างเก็บน้ ามีเพียงอาคารฝายทดน้ าเท่านั้น ซึ่งทุกปี
ในช่วงฤดูฝนจะมีน้ าหลากลงมา ทั้งนี้ โครงการอ่างเก็บน้ าหนองตาดั้ง คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 



๑๓ 
 
(กก.วล.) ได้ประชุมเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ และมีมติให้กรมชลประทานไปท าการศึกษาข้อมูล
เพ่ิมเติม ๒ ประเด็น คือ ๑) เรื่องชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ ให้กรมชลประทานไปพูดคุยสร้างความเข้าใจกับชุมชน 
และเสนอมาตรการลดผลกระทบ รวมถึงแนวทางแก้ไขผลกระทบในพ้ืนที่  และ ๒) เรื่องระบบนิเวศป่าไม้ 
สัตว์ป่า ให้ไปท าการศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมในพ้ืนที่ที่จะถูกน้ าท่วมทั้งหมด และส ารวจเพ่ิมเติมออกจากแนว 
น้ าท่วมเป็นระยะทางอีก ๕ กิโลเมตรว่าพบสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์มากน้อยแค่ไหน ประเด็นหลักที่ยังติดขัด 
จริง ๆ คือ การท าความเข้าใจกับชุมชนชาติพันธุ์ในการอพยพออกจากบ้านพุระก า ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่อยู่อาศัย
และท ากิน โดยกรมชลประทานไดจ้ัดท าแนวทางเสนอไปหลายรอบแต่ยังไม่ได้ขอ้สรุปที่พึงพอใจจากชาวบา้น
ในพ้ืนที่ ทั้งนี้ หากอ่างเก็บน้ าบ้านหนองตาดั้งได้รับการยินยอมและด าเนินการสร้างได้แล้ว จะท าให้พ้ืนที ่
ลุ่มน้ าตะนาวศรีและลุ่มน้ าภาชีได้รับการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง และจะมีอ่างเก็บน้ าความจุ
ประมาณ ๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตรเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งอ่าง ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับชาวจังหวัดราชบุรีอย่างมาก 

 ๔. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ในพ้ืนที่จังหวัดราชบุรี 
 นายบุรินทร์ สรสิทธิ์สุขสกุล ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
อหิวาต์ในสุกร หรือ ASF ว่า เริ่มมีการแพร่ระบาดจากประเทศจีนมายังประเทศเพ่ือนบ้าน ตั้งแต่ปี ๒๕๖๑  
ซึ่งส านักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรีได้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรค ASF เพ่ือให้เกษตรกร 
ผู้เลี้ยงสุกรให้มีความตื่นตัวและเฝ้าระวังการเกิดโรคในสุกร ตลอดจนชี้แจงเกี่ยวกับการควบคุมการฆ่า และ
การจ าหน่ายเนื้อสัตว์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้กับผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาด 
นอกจากนี้ จังหวัดราชบุรีมีค าสั่งตัง้ศนูย์ปฏิบัตกิารเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรมาตัง้แตป่ี 
๒๕๖๒ และจัดท าคู่มือแผนเผชิญเหตุ ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ หลังจากที่กรมปศุสัตว์ประกาศ
ยืนยันว่าพบการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในพ้ืนที่จังหวัดนครปฐมเป็นรายแรก  
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรีได้ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างฟาร์มสุกรส่งตรวจในห้องปฏิบัติการ โดยศูนย์ชันสูตร
โรคของกรมปศุสัตว์ พบว่ามีสุกรเป็นโรคโรคอหิวาต์แอฟริกาในพ้ืนที่อ าเภอปากท่อ จ านวน ๑ ราย จึงได ้
เข้าไปค้นหาโรคในพ้ืนที่อ าเภอปากท่อทั้งหมดรวม ๓๓ แห่ง แต่ไม่พบการแพร่ระบาดแต่อย่างใด จึงได้ให้
เกษตรกรเฝ้าระวังหากมีสุกรป่วยตายต้องรีบแจ้งปศุสัตว์อ าเภอหรือปศุสัตว์จังหวัดให้เข้าไปตรวจพิสจูน์โรค
และให้ความช่วยเหลือตามมาตรการของทางภาครัฐต่อไป 
 นายสมบัติ จตุรภาคย์ภิญโญ รองประธานสหกรณ์การเกษตรปศุสัตว์ราชบุรี กล่าวว่า สหกรณ์
ราชบุรีมีสมาชิกผู้เลี้ยงสุกรประมาณ ๔๐ กว่าราย ปัจจุบันได้รับความเดือดร้อนจากโรคอหิวาต์แอฟริกา 
ในสุกรอย่างมาก เพราะผลกระทบท าให้เกิดความเสียหายกับสุกรมากกว่า ๖๐% ท าให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร
ขาดสภาพคล่องและไม่มีเงนิทุนหมุนเวยีนที่จะกลับมาเลี้ยงสุกรใหม ่จึงขอความอนุเคราะหม์ายังวฒุิสภาและ
หน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรด้านเงินทุนหมุนเวียนในอัตราดอกเบี้ยต่ า และ
มาตรการเยียวยาด้านอื่น ๆ เพื่อให้เกษตรกรรายเล็กรายย่อยสามารถกลับมาเลี้ยงสุกรได้ใหม่อีกครั้ง 
 นายพิพัฒน์ เน้ือน่ิม นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรจังหวัดราชบุรี กล่าวว่า จากสถานการณ์การเกิดโรค
ระบาดในสุกรจากเชื้อไวรัสที่เรียกว่า โรคอหิวาต์ในสุกร หรือ AFS ซึ่งโรคนี้มีความรุนแรงท าให้สุกรป่วยตาย
เป็นจ านวนมาก เนื่องจากไม่มียารักษาและไม่มีวัคซีนป้องกันโรค โดยอาการของโรคสังเกตได้จากสุกรที่มีไข้  



๑๔ 
 
ไม่กินอาหาร ตัวแดงเป็นปื้น และตายภายใน ๑๔ วัน ท าให้แต่ละฟาร์มเสียหายตั้งแต่ ๑๐-๑๐๐%  ทั้งนี้ 
สมาคมผู้เลี้ยงสุกรจังหวัดราชบุรีได้ด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยร่วมกับกรมปศุสัตว์จัดสร้าง 
จุดพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อเพ่ือป้องกันโรค ASF ในสุกร ณ ด่านดอนกระเบื่อง สนับสนุนงบประมาณในการจัดหา
พนักงานมาช่วยคัดกรองโรคก่อนการเคลื่อนย้ายสุกรออกจากพื้นที่ ร่วมมือกับปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี จัดท า 
e-SMART เพ่ือรวบรวมข้อมูลผู้เลี้ยงสุกรในจังหวัดราชบุรี จ านวนสุกร ที่ตั้งฟาร์ม และสามารถค้นหาที่ตั้ง
ฟาร์มได้จาก google และสามารถตรวจสอบย้อนกลับว่าเกษตรกรรายนี้ได้จดทะเบียนกับกรมปศุสัตว์
หรือไม่ ทั้งนี้ สมาคมผู้เลี้ยงสุกรจังหวดัราชบรุีมีขอ้เสนอเพื่อแก้ไขปัญหา คือ ๑) ขอรับเงินเยียวยาจากรัฐบาล
ผ่านทางกรมปศุสัตว์ ให้แก่เกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากโรคระบาดอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  
ซึ่งคาดว่าจะใช้งบประมาณ ๑,๔๐๐ ล้านบาท โดยเน้นช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย ซึ่งเลี้ยงสุกรจ านวนตัง้แต่ 
๑-๕๐ ตัว และเกษตรกรรายเล็ก ซึ่งเลี้ยงสุกรจ านวนตั้งแต่ ๕๐-๕๐๐ ตัว ๒) ขอให้ดูแลเรื่องราคาวัตถุดิบใน
การเลี้ยงสุกรที่มีราคาเพ่ิมสูงขึ้นกว่า ๓๐% จนท าให้เกษตรกรต้องประสบกับภาวะต้นทุนที่สูงขึ้น  
๓) สนับสนุนให้สถาบันทางการเงินปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ าให้แก่เกษตรกรรายเล็กและรายย่อย เพ่ือให้มี
ต้นทุนในการกลับมาเลี้ยงใหม่ และ ๔) ขอให้ภาคราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมปศุสัตว์ หรือกรมการค้า
ภายใน ร่วมมือกับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรให้มากขึ้นเพ่ือสื่อสารข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ  
 ทั้งนี้ นายสมบัติ จตุรภาคย์ภิญโญ รองประธานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี ได้ยื่นหนังสือเพ่ือขอให้
ช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในพ้ืนที่จังหวัดราชบุรี โดยคณะกรรมการฯ จะน าเรื่องดังกล่าวเสนอ
ต่อคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 ๕. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดถนนเพชรเกษม ช่วงระหว่างต าบลป่าไก่และต าบล 
บ่อกระดาน อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 
 นายปิยวัฒน์ ไทรงาม ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงสมุทรสงคราม กรมทางหลวง กล่าวว่า แขวง
ทางหลวงสมุทรสงคราม ได้รับมอบหมายให้ดูแลเส้นทางในพ้ืนที่จังหวัดราชบุรีหลายเส้นทาง ถนนเพชรเกษม
เป็นอีกเส้นทางหนึ่งท่ีได้รับร้องเรียนจากชาวบ้านว่า ช่วงระหว่างต าบลป่าไก่และต าบลบ่อกระดาน อ าเภอ
ปากท่อ จุดกลับรถด้านบนถนนบริเวณดังกล่าวเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ซึ่งส านักงานทางหลวงได้มีการปรึกษา
กับชาวบ้านในพ้ืนที่ว่าควรมีจุดกลับรถอุโมงค์ลอดใต้ถนนบริเวณหน้าวัดหนองบัว เพ่ือลดอุบัติเหตุ ทั้งนี้ 
โครงการสร้างทางลอดถนนเพชรเกษมช่วงระหว่างต าบลป่าไก่และต าบลบ่อกระดาน อ าเภอปากท่อ แขวง
ทางหลวงสมุทรสงครามได้เสนอของบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปแล้ว  
 นายพรเทพ ธีระกุล วิศวกรโยธาช านาญการพิเศษ ส านักงานทางหลวงที่ ๑๕ กรมทางหลวง 
น าเสนอว่า อุโมงค์ทางลอดถนนเพชรเกษม ต าแหน่งอยู่ระหว่างแยกห้วยชินสีห์ลงมาทางขาล่อง ประมาณ  
๑ กิโลเมตร ปัญหาคือจะมีวัดหนองบัว ซึ่งมีประชาชนข้ามไปมาบนถนน อีกทั้งทางหลวงเพชรเกษมมี
ปริมาณรถวิ่งผ่านจ านวนมาก จึงท าให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เพ่ือแก้ปัญหาปัญหาดังกล่าว ส านักงาน 
ทางหลวงที่ ๑๕ ได้มีการออกแบบเป็นทางลอดใต้ถนน ส าหรับให้คนเดินเท้า รถจักรยาน และรถจักรยานยนต์
ใช้สัญจร โดยท าเป็น ๒ ช่องจราจร ลอดใต้ถนนเพชรเกษม และออกแบบทางคู่ขนานให้ผู้ที่อยู่ในชุมชน 
โรงเรียน และวัดหนองบวัสามารถใช้ข้ามไปมาโดยไมต่้องขึ้นไปบนถนนเพชรเกษม ซึ่งสถานะโครงการขณะนี้ 



๑๕ 
 
คือ การออกแบบแล้วเสร็จ และตั้งงบประมาณในการก่อสร้างประมาณ ๑๐ ล้านบาท ใช้เวลาก่อสร้าง
ประมาณ ๖ เดือน คาดว่าจะเริ่มด าเนินการได้ในปี ๒๕๖๖  
 

แบบร่างทางลอดถนน ทางหลวงหมายเลข ๔ กม. ๑๑๔+๒๐๐ (บริเวณวดัสุขาวราราม (วดัหนองบวั))  

 

 
  
 สมาชิกวุฒิสภามีข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้ 
 - นโยบายท าทางลอดเพื่อเป็นจุดกลับรถบนถนนสายหลักเป็นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม ซึ่งการสร้างทางลอดจะใช้เงินจากกองทุนการจดทะเบียนรถยนต์ไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดิน และ
ได้มีการท าไปหลายจุดแล้ว เชื่อว่าหากโครงการนีส้ามารถด าเนินการจะช่วยให้การสัญจรบนท้องถนนมีความ
ปลอดภัยและลดอุบัติเหตุได้   
 - ปัจจุบันการสร้างจุดกลับรถมีหลายรูปแบบ ซึ่งแบบที่นิยมค่อนข้างสูงคือสะพานบก เนื่องจาก
ก่อสร้างได้ง่ายกว่าอุโมงค์ทางลอดใต้ถนน ทั้งนี้ เรื่องการก่อสร้างจุดกลับรถสามารถส่งมายังที่คณะกรรมาธิการ
การคมนาคม วุฒิสภา จะได้ลงมาติดตามและด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 



๑๖ 
 
 ประเด็นที่ ๖ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในพ้ืนที่จังหวัด
ราชบุรี 
 นายรุ่งเรือง เด่นดวงใจ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในพ้ืนที่จังหวัดราชบุรี  ในภาพรวมตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๕  
เป็นต้นมา สถานการณ์มีแนวโน้มเพ่ิมสูง ท าให้ขณะนี้มีจ านวนผู้ป่วยสะสมแล้ว จ านวน ๔,๗๑๒ ราย  
อยู่ล าดับที่ ๑๗ ของประเทศ ส าหรับเรื่องการดูแลรักษา เตียงในโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชนมี
ความพร้อม แต่ผู้ป่วยใหม่ในขณะนี้มีอาการไม่รุนแรง อีกทั้งโรงพยาบาลสนามการจัดหาเพิ่มเติมเพื่อรองรับ
หากมีผู้ติดเชื้อเพ่ิมมากขึ้น ส่วนภาพรวมการฉีดวัคซีน เข็มที่ ๑ ด าเนินการไปแล้ว ๕๘% ซึ่งหน่วยงาน
สาธารณสุขทุกภาคส่วนได้เร่งด าเนินการให้ประชาชนเข้ามาฉีดวัคซีนเพ่ิมมากขึ้น ส่วนเข็มที่ ๒ ด าเนินการ
ครอบคลุมไปแล้ว ๕๖% ทั้งนี้หน่วยงานสาธารณสุขได้จัดทีม อสม. ลงไปค้นหาผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน 
ในชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ๗ โรคเรื้อรัง ผู้สูงอาย ุและหญิงตั้งครรภ์ เพือ่ให้เข้ามารับการฉีดวัคซีน และมี
ทีมสุขภาพจิตไปท าความเข้าใจและโน้มนา้ว ทั้งนี้ การรับวัคซีนเปน็เรือ่งความสมัครใจ แต่ทางสาธารณสขุได้
มีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้กลุ่มคนที่ลังเลใจให้มารับวัคซีนให้มากที่สุด 
 นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า ตั้งแต่ช่วงที่มีการแพร่
ระบาดของสายพันธุ์โอมิครอน ทางจังหวัดได้เฝ้าระวังเนื่องจากว่าเป็นสายพันธุ์ที่มีการแพร่ระบาดได้เร็วกว่า
สายพันธุ์เดลต้า กลุ่มที่มีการติดเชื้อในขณะนี้ คือ กลุ่มเด็กนักเรียน ซึ่งโรงเรียนเปิดเรียนแบบ ON Site 
ปัญหาคือ โรงเรียนไม่สามารถตรวจ ATK ให้กับนักเรียนไดทุ้กคน เนื่องจากโรงเรียนไม่มีงบประมาณเพียงพอ 
จึงใช้วิธีการสุ่มตรวจ ซึ่งมีเด็กมาเรียนจ านวนมาก ท าให้มีการติดในครัวเรือนและชุมชนเป็นจ านวนมาก ใน
ส่วนของการด าเนินการของจังหวัด ได้มีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อทุกวันพฤหัสบดี โดยเชิญ
นายอ าเภอทั้ง ๑๐ อ าเภอ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เพ่ือรายงานสถานการณ์ว่าเกิดคลัสเตอร์ในจุดใดบ้าง 
เพื่อที่หน่วยงานสาธารณสุขจะได้ลงไปด าเนินการ รวมทั้งจัดเตรียมโรงพยาบาลสนาม หรือ CI ในชุมชน เพ่ือ
รองรับกรณีโรงพบาบาลสนามหลักเตียงเต็ม ทั้งนี้ จังหวัดราชบุรียังคงมาตรการเข้มงวดทั้งห้ามจ าหน่าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนื่องจากยังเป็นพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) โดยให้ฝ่ายปกครองลงไปตรวจสอบอย่างใกล้ชิด 

 ส าหรับประเด็นความคิดเห็นที่ผู้แทนจากภาคประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้น าเสนอในครั้งน้ี  
มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร “ตารางสรุปข้อมูลการแสดงความคิดเห็นโดยคณะกรรมการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง ณ จังหวัดราชบุรี” (ตามแนบ) 

- เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ลงพื้นที่ติดตามโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างเป็นระบบตาม 
แนวพระราชด าริ (อ่างพวง) ณ อ่างเก็บน้ าบ้านซอนต้า หมู่ที่ ๔ ต าบลรางบัว อ าเภอจอมบึง จังหวัด
ราชบุรี 

 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง น าโดย นายวิทยา  
ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมคณะ ลงพ้ืนที่ติดตามโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า
อย่างเป็นระบบตามแนวพระราชด าริ (อ่างพวง) ณ อ่างเก็บน้ าบ้านซอนต้า หมู่ ท่ี ๔ ต าบลรางบัว อ าเภอ 
จอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยมี นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอ าเภอจอมบึง เป็นผู้บรรยาย นายรณภพ  
เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี บาทหลวงปัญญา กิจเจริญ ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี บาทหลวง



๑๗ 
 
สุเทพ ภูผา เจ้าอาวาสวัดนักบุญอังเยลา ราชบุรี และนายมนูญ นันท์วิสุทธิ์ ประธานหมู่บ้านซอนต้า ร่วมให้
การต้อนรับ  

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างเป็นระบบตามแนวพระราชด าริ (อ่างพวง) มีหลักการ
ท างาน คือ อ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ที่อยู่ตอนบนสามารถปล่อยน้ าลงมาเติมอ่างเก็บน้ าที่มีขนาดเล็กที่อยู่
ตอนล่างได้ โดยการเชื่อมต่อท่อส่งน้ าในแตล่ะอ่างเก็บน้ าเข้าหากัน ระบบบริหารจัดการน้ าในระบบเครอืขา่ย
อ่างเก็บน้ า (อ่างพวง) จะท าให้การบริหารจัดการน้ าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประชาชนจะมีน้ า
ใช้เพ่ือการอุปโภคบริโภค ตลอดจนการใช้น้ าเพื่อการเกษตร ซึ่งพ้ืนที่จังหวัดราชบุรีมีโครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าอย่างเป็นระบบตามแนวพระราชด าริ (อ่างพวง) ในเขตพ้ืนที่รอบข้างและเขตบ้านหนองเต่าด า 
หมู่ท่ี ๑๓ ต าบลรางบัว อ าเภอจอมบึง  มีเส้นทางน้ าเริ่มจากต าบลตะนาวศรี ผ่านไปทางต าบลสวนผึ้ง ต าบล
เกาะคา และต าบลจอมบึง ส าหรับอ่างเก็บน้ าบ้านซอนต้า มีขนาดพ้ืนที่ประมาณ ๑๕๐ ไร่ มีครัวเรือน ๑๒๐ 
ครัวเรือน ประกอบอาชีพเลี้ยงโคนม ท าการเกษตรพืชสวนครัว ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเนื่องจาก
สภาพอ่างเก็บน้ ามีวัชพืชที่เกิดตามธรรมชาติปกคลุมจ านวนมาก ท าให้น้ าเน่าเสีย ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ 
ประชาชนต้องการให้สมาชิกวุฒิสภาช่วยเหลือในการประสานหน่วยงานภาครัฐให้ช่วยขุดลอกอ่างเก็บน้ า 
และขุดลอกล าน้ าธรรมชาติจากอ่างเก็บน้ าหนองน้ าแดงถึงอ่างเก็บน้ าบ้านซอนต้า ระยะทางประมาณ  
๒ กิโลเมตร 

คณะกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่และให้ข้อเสนอแนะตอ่ผู้ว่าราชการจังหวดัวา่ต้องมีการบูรณาการรว่มกนั
ระหว่างหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง  เช่น กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ า กรมการทหารช่าง องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดราชบุรี องค์การบริหารส่วนต าบล และประชาชนในหมู่บ้านซอนต้า ในการขุดลอกอ่าง
เก็บน้ าและก าจัดวัชพืช เพ่ือให้อ่างเก็บน้ าสะอาดและประชาชนในพ้ืนที่สามารถใช้ประโยชน์จากน้ าในอ่าง
เก็บน้ าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพต่อไป 

- เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา ลงพ้ืนที่ติดตามการสร้างทางลอดถนนเพชรเกษม ณ บริเวณด้านหน้า
วัดสุขาวราราม (วัดหนองบัว) ต าบลบ่อกระดาน อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง น าโดย นายวิทยา  
ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมคณะ ลงพ้ืนที่ติดตามการสร้างทางลอดถนนเพชรเกษม 
บริเวณด้านหน้าวัดสุขาวราราม (วัดหนองบัว) ต าบลบ่อกระดาน อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โดยมี  
นายรณภพ  เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ให้การต้อนรับ นายอัศนีย์ สุภานัย ผู้อ านวยการ
แขวงทางหลวงราชบุรี นายปิยวัฒน์ ไทรงาม ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงสมุทรสงคราม เป็นผู้บรรยายสรุป 
โดยบริเวณหน้าวัดสุขาวราราม (วัดหนองบัว) มีประชาชนร้องเรียนว่าบริเวณดังกล่าวมีประชาชนข้ามถนน
ไปมา ระหว่างสองฟากถนน โดยไม่มีสะพานข้าม และไม่มีจุดกลับรถ ท าให้เกิดอันตรายอย่างมากและมี
อุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง สมาชิกวุฒิสภาจึงได้มีการประสานกับแขวงทางหลวงสมุทรสงครามและแขวงทาง
หลวงราชบุรี เห็นว่าควรสร้างทางลอดเพ่ือให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถใช้ งานได้อย่างปลอดภัย ขณะนี้อยู่
ระหว่างพิจารณาโครงการ หากสามารถสร้างทางลอดถนนไดส้ าเร็จ ประชาชนในพ้ืนที่ดังกล่าวจะได้รบัความ
ปลอดภัยในการสัญจรบนเส้นทางดังกล่าวต่อไป 



๑๘ 
 
๘. ผลการด าเนินงาน 
 ๘.๑ เชิงปริมาณ 
 - จ านวนเป้าหมายทีต่ั้งไว ้ ๗๐ คน 
 - จ านวนผู้เขา้ร่วม ๑๑๕ คน  
 แบ่งออกเป็น  

ประชาชนทัว่ไป เด็ก-เยาวชน ผู้บริหารโรงเรียน 

ผู้แทนหนว่ยงานภาครฐั ผู้แทนหนว่ยงานภาคเอกชน  อื่น ๆ           

 กลุ่มเป้าหมายเขา้ร่วมโครงการ จ านวน ๑๑๕ คน ประกอบด้วย 
 ๑. หน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัด ได้แก่ ส่วนราชการจังหวัดราชบุรี อาทิ ส านักงานจังหวัด
ราชบุรี ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี ส านักงานที่ดิน
จังหวัดราชบุรี ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี เกษตรจังหวัดราชบุรี สหกรณ์
จังหวัดราชบุรี ท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี ปศุสัตว์ราชบุรี ส านักงานชลประทานที่ ๑๓ จังหวัดราชบุรี ส านักงาน
ทรัพยากรน้ าภาค ๗ กรมทรัพยากรน้ า โครงการชลประทานราชบุรี นายอ าเภอจอมบึง นายอ าเภอบ้านคา 
นายอ าเภอสวนผึ้ง นายอ าเภอปากท่อ 
 ๒. ผู้แทนชุมชน อาทิ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล 
นายกเทศมนตรีต าบลด่านทับตะโก ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบลรางบัว ก านัน
ผู้ใหญ่บ้านในพ้ืนที่ต าบลรางบัว และประธานและกรรมการหมู่บ้านซอนต้า  
 ๓. สื่อมวลชนและประชาสัมพันธ์ขา่ว ได้แก่ ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวดัราชบุรี และสถานี
วิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) สวท. ราชบุรี  
 ๘.๓ เชิงคุณภาพ 
 ผลลัพธ์/ความพึงพอใจ พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ 
และได้รับทราบวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน หน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา 
พร้อมทั้งได้รับทราบรายละเอียดโครงการต่าง ๆ ที่ได้มีการด าเนินงานของจังหวัดราชบุรี พร้อมทั้งได้ร่วมแสดง 
ความคิดเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ 

 ๘.๔ เชิงเวลา 
                          เหมาะสม   ไม่เหมาะสม            อืน่ ๆ .......................... 
        

  ๘.๔ งบประมาณด าเนินการ 
    เพียงพอ/เหมาะสม  ไม่เพียงพอ 
 
๙. ข้อเสนอแนะ (ไม่มี) 

------------------------------------ 

 



๑๙ 
 

ประมวลภาพ 
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง 

วันศุกร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่้านจอมบึง อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 

------------------ 
 

ช่วงเชา้ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมสุพจน ์มิเถาวัลย ์ชั้น ๒ อาคารอ านวยการ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏหมูบ่้านจอมบึง อ าเภอจอมบึง จังหวดัราชบุรี  

 
  
  



๒๐ 
 
ช่วงบ่าย เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ อ่างเกบ็น้ าบ้านซอนต้า หมู่ที่ ๔ ต าบลรางบวั อ าเภอจอมบงึ จงัหวัด
ราชบรุ ี

 
 
 
 



๒๑ 
 

เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา ณ ทางลอดถนนเพชรเกษม ด้านหน้าวัดสขุาวราราม (วดัหนองบัว) ต าบล
บ่อกระดาน อ าเภอปากท่อ จังหวดัราชบรุี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
************************************ 

 
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการโครงการสมาชิกวฒุิสภา 

พบประชาชนในพ้ืนที่จังหวดัภาคกลาง 


